



ประกาศสำนักการแพทย์
เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคล

ด้วย ก.ก. ได้มีมติในการประชุม ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๕๔ อนุมัติหลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคคลและการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๕๔ โดยให้นำหลักเกณฑ์การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (ตำแหน่งประเภททั่วไป) และตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะสำหรับตำแหน่งระดับ ๘ ลงมา ตามมติ ก.ก. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๑ มาใช้กับการประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง สำหรับประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

สำนักการแพทย์ได้ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ที่ขอรับการคัดเลือก พร้อมทั้งเค้าโครงเรื่องของผลงานที่จะส่งประเมินเพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งแล้ว ปรากฏว่ามีผู้ผ่านการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่งปัจจุบัน (ตำแหน่งเลขที่)	ส่วนราชการ/หน่วยงาน	ได้รับการคัดเลือกให้ ประเมินเพื่อรับเงินประจำ ตำแหน่งจำนวน (บาท)
๑	นางสาวสุนิตรา สาสังข์	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๒๙๘)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐
๒	นางสาวนิตยา พิสัยกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพต. ๑๒๘)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลตากสิน สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐
๓	นางสาวลักขมี จันโตร์ตัน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๒๐๓)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐
๔	นางสาวนันทิยา ภัทรโพธา	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ (ด้านการพยาบาล) (ตำแหน่งเลขที่ รพก. ๔๙๓)	ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักการแพทย์	๓,๕๐๐

สรุปข้อมูลของผู้ขอรับการคัดเลือก

ชื่อผู้ขอรับการคัดเลือก นางสาวสุนิตรา สาสังข์
เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่ง ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

หลักเกณฑ์การคัดเลือก	ข้อมูล
<p>๑. การพิจารณาคุณสมบัติของบุคคล</p> <p>๑.๑ คุณวุฒิการศึกษา</p> <p>๑.๒ ประวัติการรับราชการ</p> <p>๑.๓ มีระยะเวลาการดำรงตำแหน่งและ การปฏิบัติงาน ตามที่กำหนดไว้ใน มาตรฐานกำหนดตำแหน่งหรือ ได้รับการยกเว้นจาก ก.ก. แล้ว</p> <p>๑.๔ มีระยะเวลาขั้นต่ำในการดำรง ตำแหน่งหรือเคยดำรงตำแหน่ง ในสายงานที่จะคัดเลือก</p> <p>๑.๕ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (ถ้ามี)</p> <p>๒. การพิจารณาคุณลักษณะของบุคคล</p> <p>- ต้องได้คะแนนรวมที่ผู้บังคับบัญชา ประเมินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐</p> <p>๓. อื่น ๆ</p> <p>.....</p> <p>.....</p>	<p>- พยาบาลศาสตรบัณฑิต</p> <p>- อายุราชการ ๘ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๔๗ ถึง วันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๕๖)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการหรือเทียบเท่า เป็นเวลา ๒ ปี ๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๕๔ ถึง วันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๕๖)</p> <p>- ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เป็นเวลา ๘ ปี ๘ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๔๗ ถึงวันที่ ๙ พ.ค. ๒๕๕๖)</p> <p>- ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และการผดุงครรภ์ ชั้นหนึ่ง ใบอนุญาตที่ ๔๕๑๑๑๖๙๐๔๒</p> <p>- ได้คะแนนประเมิน ร้อยละ ๙๕</p>

เอกสารแสดงผลงานที่จะส่งประเมิน

ชื่อผู้ขอรับการประเมิน นางสาวสุนิตรา สาสังข์

เพื่อขอรับเงินประจำตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ

๑. ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา

ชื่อผลงาน การพยาบาลผู้ป่วยโรคต่อหินที่ได้รับการรักษาโดยการผ่าตัด

ช่วงระยะเวลาที่ทำผลงาน ๕ วัน (ตั้งแต่วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ถึงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕)

ขณะดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลกลาง สำนักงานแพทย์

กรณีดำเนินการด้วยตนเองทั้งหมด

กรณีดำเนินการร่วมกันหลายคน รายละเอียดปรากฏตามคำรับรองการจัดทำผลงานที่เสนอขอประเมิน

ผลสำเร็จของงาน (ระบุความสำเร็จเป็นผลผลิตหรือผลลัพธ์ หรือประโยชน์ที่ได้รับ)

ลูกตาเป็นอวัยวะเล็กๆของร่างกายเรา เป็นอวัยวะที่ช่วยในการมองเห็น ทำให้รับรู้โลกภายนอก และเป็นองค์ประกอบสำคัญในชีวิตประจำวัน การเกิดโรคต่อหิน หมายถึงกลุ่มอาการของโรคที่เกิดจากความดันลูกตาสูงจนทำให้มีการเปลี่ยนแปลงและทำลายขั้วประสาทและส่งผลให้มีการสูญเสียลานสายตาจาก

กรณีศึกษา ผู้ป่วยชายไทย โสดี อายุ ๖๑ ปี อาการสำคัญที่นำมาโรงพยาบาล คือ ตามัว และปวดตาข้างซ้าย เล็กน้อย ก่อนมาโรงพยาบาล ๓ เดือน แพทย์รับไว้รักษาในโรงพยาบาล วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ณ หอผู้ป่วยศัลยกรรมชายสามัญ ๒๐/๘ เลขที่ภายนอก ๕๐๙๙๔/๕๒ เลขที่ภายใน ๑๕๕๘๐/๕๕ แพทย์ให้การวินิจฉัยแรกรับคือโรคต่อหินข้างซ้าย แกรับไว้รักษาในโรงพยาบาล ผู้ป่วยรู้สึกตัวดี ตามัวข้างซ้ายมัว แพทย์ได้กำหนดทำการรักษา ผ่าตัดโรคต่อหินเพื่อควบคุมความดันลูกตา ก่อนการผ่าตัดให้คำแนะนำผู้ป่วยในระยะก่อนผ่าตัด ขณะทำผ่าตัดและหลังผ่าตัด วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้ป่วยมาถึงห้องผ่าตัดเวลา ๗.๔๕ นาฬิกา เยี่ยมผู้ป่วยพร้อมทั้งสร้างสัมพันธภาพ หักทายพูดคุย แนะนำตัวและสถานที่ให้ผู้ป่วยทราบ ขณะทำผ่าตัดส่งเครื่องมือและขั้นตอนในการผ่าตัดอย่างถูกต้อง หลังการผ่าตัดเสร็จสิ้น ผู้ป่วยมีความดันโลหิต ๑๔๑/๘๓ มิลลิเมตรปรอท อัตราการเต้นของชีพจร ๘๓ ครั้งต่อนาที อัตราการหายใจ ๒๐ ครั้งต่อนาที อุณหภูมิ ๓๖.๕ องศาเซลเซียส มีอาการปวดตา วันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีอาการตาแดงข้างที่ทำผ่าตัด ปวดตาเล็กน้อย ตามัวข้างซ้ายยังคงมัว มองเห็นภาพไม่ชัด แนะนำให้เช็ดตาด้วยวิธีปลอดเชื้อ หยอดตา ป้ายตา ตามแผนการรักษา วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ มีอาการปวดตามีตาแดงเล็กน้อยและบริเวณขอบแผลมีเลือดซึม วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ นาฬิกา ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยหลังผ่าตัด ตามัวมีผ้าปิดตาปิดไว้ บ่นปวดแผลข้างที่ทำผ่าตัด แนะนำให้ผู้ป่วยรับประทานยาแก้ปวดตาม แผนการรักษาและให้นอนพัก วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้ป่วยยังคงปวดตาข้างที่ทำผ่าตัด มีตาแดงเล็กน้อย ขอบแผลผ่าตัดไม่มีเลือดซึม ตามัว ยังคงมัวไม่มีขี้ตา วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ตรวจเยี่ยมอาการผู้ป่วย ผู้ป่วยมีปวดตาเล็กน้อย ขอบแผลไม่มีเลือดซึม ไม่มีตาแดงไม่มีขี้ตา แพทย์จึงอนุญาตให้ผู้ป่วยกลับบ้านได้แนะนำ การปฏิบัติตัวขณะที่อยู่บ้านและมาตรวจตามนัดในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ ผู้ป่วยรายนี้ได้รับการรักษาในโรงพยาบาลเป็นระยะเวลา ๕ วัน

ประโยชน์ที่ได้รับ

๑. ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการทำผ่าตัดโรคต่อหิน

๒. ผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดโรคต่อหินและญาติมีความรู้ ความเข้าใจและสามารถดูแลตนเอง เมื่อกลับไปอยู่ที่บ้านได้ ทราบอาการผิดปกติที่ควรมาพบแพทย์ก่อนวันนัด และมาตรวจปกติตามที่แพทย์นัด

๒. ข้อเสนอ แนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
ชื่อข้อเสนอ คู่มือเรื่องการเตรียมและส่งเครื่องมือในการผ่าตัดโรคต่อหินสำหรับพยาบาลห้องผ่าตัด
วัตถุประสงค์และหรือเป้าหมาย

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้พยาบาลห้องผ่าตัดมีความรู้เพิ่มขึ้นในการเตรียมเครื่องมือและส่งเครื่องมือผ่าตัดโรคต่อหินอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
๒. เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยในการผ่าตัด

เป้าหมาย

๑. ผู้ป่วยไม่เกิดภาวะแทรกซ้อนจากการผ่าตัดโรคต่อหิน
๒. พยาบาลห้องผ่าตัดสามารถจัดเตรียมและส่งเครื่องมือในการผ่าตัดโรคต่อหินได้อย่างถูกต้อง

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๑. พยาบาลห้องผ่าตัดสามารถนำมาศึกษาและสามารถจัดเตรียมเครื่องมือและส่งเครื่องมือผ่าตัดได้อย่างถูกต้อง
๒. ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยจากการผ่าตัด
๓. หน่วยงานสามารถใช้เป็นคู่มือในการเรียนรู้ของพยาบาลบรรจุใหม่